

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Lê Cảnh Hưởng, Quyền Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội
Báo Bình Dương)

Tôi tên là Lê Cảnh Hưởng, sinh năm 1968. Quê quán: Triệu Phong, Quảng Trị. Hiện sinh sống tại phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một. Công tác tại Báo Bình Dương, vị trí làm việc: Q. Trưởng phòng phóng viên Kinh tế - xã hội. Tôi rất vinh dự nhận được sự tín nhiệm, giới thiệu của cơ quan Báo Bình Dương cũng như cử tri nơi cư trú làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Là một Nhà báo có thâm niên hoạt động gần 30 ở nhiều cơ quan báo chí, trong đó có 21 năm gắn bó với Báo Bình Dương, tôi đã có những điều kiện thuận lợi để dõi theo sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tôi cũng có thể nhìn thấy, ghi nhận những vướng mắc, khó khăn nội tại trong cuộc sống, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm và trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi tự tin có thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu dân cử. Trước hết là tham gia hội nghị, giám sát, phản ánh, kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất của một đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với những vấn đề quan trọng trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, nâng cao đời sống người dân.

Cùng với chức trách nhiệm vụ của một nhà báo, nếu được trở thành đại biểu dân cử, tôi lại có thêm điều kiện sâu sát với cơ sở, nắm vững hơn các vấn đề dân sinh thiết thực trong thực tế cuộc sống cử tri. Từ đó phản ánh, kiến nghị trung thực, khách quan những vấn đề của người dân đặt ra đến các cấp chính quyền, các sở ban ngành liên quan để xem xét, tìm giải pháp phù hợp để giải quyết. Nếu trở thành đại biểu dân cử tôi sẽ quan tâm các vấn đề như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội ... Bình Dương từ một tỉnh thuần nông nghiệp trước đây, sau 24 năm xây dựng phát triển kể từ ngày tái lập tỉnh, đã trở thành một tỉnh có nền kinh tế mạnh của cả nước. Thành tựu vừa nêu trên của Bình Dương có sự chung tay, góp sức không nhỏ của lực lượng lao động ngoài tỉnh đã chọn Bình Dương làm quê hương thứ 2 để gắn bó lâu dài. Tôi cũng là một lao động ngoài tỉnh đến Bình Dương lập nghiệp, tôi hiểu những khó khăn cần

phải quan tâm đối với lực lượng này, đặc biệt là những chính sách về nhà ở, đất ở, giáo dục, y tế... để họ có thêm điều kiện gắn bó dài lâu với Bình Dương.

Tôi sẽ quan tâm hơn trong công tác tuyên truyền, cùng với đồng nghiệp chuyên tải thông tin mọi mặt đến với cử tri, đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Bình Dương gắn liền với cuộc sống người dân như đất đai, nhà ở, lao động, việc làm, vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình.... Nếu được cử tri tín nhiệm, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của một đại biểu dân cử, đáp lại tình cảm, niềm tin mà cử tri gửi gắm, giao phó.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Phạm Quốc Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I – Bình Dương)

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri,

Tôi tên Phạm Quốc Liêm, sinh năm 1981, hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I – Bình Dương. Được sinh ra, lớn lên và trưởng thành ngay tại vùng đất Thuận An này, tôi luôn mong mỏi được đóng góp vào sự phát triển của quê hương mình. Tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2021 – 2026) với tâm huyết đó.

Sau khi tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Hải quan, QTKD và Ngoại ngữ, tôi đã có may mắn được nghiên cứu và trải nghiệm thực tế tại các quốc gia phát triển về nông nghiệp như Israel, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc... Được tận mắt chứng kiến và học tập từ các thành tựu vượt bậc của họ đã khiến tôi có thể

m động lực và khát khao đưa nông nghiệp VN lên ngang tầm với họ. Các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu Unifarm của chúng tôi hiện có thể so sánh với sản phẩm cùng loại của bất kỳ quốc gia tiên tiến nào và đã được xuất khẩu đi nhiều nước. Tại Việt Nam, các sản phẩm chuối và dưa lưới của chúng tôi đang có thị phần lớn nhất. Riêng sản phẩm dưa lưới do chúng tôi trồng đầu tiên ở Việt Nam tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, Phú Giáo, Bình Dương đã góp phần đánh bật dưa Trung Quốc ra khỏi thị trường VN những năm gần đây.

Ngoài công việc hàng ngày, với tư cách là một môn đồ Vovinam và hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Bình Dương, tôi có trách nhiệm truyền bá mạnh mẽ giá trị văn hóa này của Việt Nam cả ở trong và ngoài nước, tạo thêm sức mạnh mềm cho Việt Nam, mà việc gần nhất là khẳng định vị thế của Vovinam tại Seagames lần thứ 31 sẽ tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Dương hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7, gồm 2 phường Bình Chuẩn và An Phú, là hai trong số các phường phát triển năng động và đông dân nhất thành phố Thuận An. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị cử tri đã có mặt đông đủ hôm nay. Nếu được tin nhiệm trở thành đại biểu HĐND Tỉnh, tôi xin hứa sẽ cống hiến tâm sức của mình vào việc kiến nghị, hoạch định chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách, là cầu nối hữu hiệu của người dân với chính quyền, tập trung vào các lĩnh vực sau đây:

1. **Lĩnh vực “Ăn”**: Nâng cao chất lượng bữa ăn cho người dân. Đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận, chọn lựa và sử dụng thực phẩm an toàn, tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với túi tiền của mình, trong đó có các mặt hàng nông sản của chúng tôi.

2. **Lĩnh vực “Ở”**: Cải thiện môi trường sống và sinh hoạt của người dân thông qua các chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, về nhà ở cho người dân, các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo trật tự và an ninh xã hội.

3. **Lĩnh vực “Tinh thần”**: Chú trọng đến công tác hoạch định và thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng như việc triển khai các thiết chế văn hóa giúp người dân có cuộc sống tiến bộ và văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và phường Bình Chuẩn và An Phú – thành phố Thuận An nói riêng.

Trên đây là chương trình hành động của tôi nếu được tin nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2021-2026). Tôi cam kết sẽ ghi nhớ từng lời trong chương trình hành động này, để nếu có vinh dự được gặp lại quý vị trong vai trò là một đại biểu HĐND Tỉnh, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt từng lời hứa ở đây, cũng như thực hiện thật tốt các nhiệm vụ khác của người đại biểu nhân dân, luôn xứng đáng với niềm tin của quý vị.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý cô bác, anh chị cử tri đã có mặt và lắng nghe tôi; kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và cùng nhau đoàn kết để chiến thắng dịch Covid-19. Xin trân trọng kính chào.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Đỗ Vũ Di Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Công ty Becamex ISC)

Tôi xin tự giới thiệu: tôi tên Đỗ Vũ Di Linh, sinh ngày 13/8/1980, hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Becamex ISC.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND Tỉnh, với trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, với chức năng, nhiệm vụ của công ty và trên cương vị của mình, tôi sẽ mang hết khả năng, tâm huyết để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- 1. Thứ nhất**, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐND Tỉnh; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của cử tri, nhất là cử tri phường Bình Chuẩn và phường An Phú, để phản ánh đầy đủ, trung thực với HĐND Tỉnh; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với HĐND; thực hiện tốt quyền giám sát cũng như kiến nghị với các cơ quan chức năng kịp thời xem xét, giải quyết những vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
- 2. Thứ hai**, với kinh nghiệm và thực tiễn công tác trong lĩnh vực đầu tư, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy vai trò làm cầu nối giữa nhà đầu tư, người lao động và các cơ quan ban ngành chức năng, chính quyền các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhà đầu tư và người lao động; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư và người lao động trên tinh thần cùng đồng hành, cùng chia sẻ khó khăn, thực hiện phương châm “Thu hút – Gắn kết - Ổn định và Phát triển”. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học, các hoạt động vui chơi giải trí, chăm sóc sức khoẻ, nhà ở,... cho người dân và người lao động.
- 3. Thứ ba**, với vai trò Ủy viên BCH Hội Nữ Doanh nhân Tỉnh, tôi sẽ cùng BCH Hội đồng hành với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, gia

đình có công với cách mạng, người dân có thu nhập thấp, công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp, nhất là phụ nữ và trẻ em ở các khu nhà trọ. Là ủy viên BCH Hội Nữ doanh nhân Tỉnh, tôi sẽ đại diện tổ chức mình, góp tiếng nói của nữ giới vào sự phát triển chung của Tỉnh và địa phương, góp phần nâng cao vai trò người phụ nữ trong hoạt động phát triển KT-XH, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phụ nữ có thể đóng góp nhiều hơn nữa trong giai đoạn hoà nhập của nền kinh tế đất nước.

Trên đây là chương trình hành động của tôi, rất mong nhận được sự tín nhiệm của quý cử tri!

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương)

Tôi tên **Nguyễn Kim Loan**, sinh năm 1980, quê quán: Bến Tre, hiện sống tại khu phố 5, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Tôi đang công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, được giao nhiệm vụ là Chủ tịch LĐLĐ. Được sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và được UBMTTQ tỉnh thống nhất giới thiệu ra ứng cử làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 7 gồm 2 phường Bình Chuẩn và An Phú thuộc thành phố Thuận An, tôi xác định đây là một vinh dự của cá nhân, đơn vị công tác nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước tổ chức, trước công nhân lao động, cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do cử tri ở địa phương bầu ra; là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bản thân tôi luôn xác định, dù ở cương vị, nhiệm vụ nào bản thân tôi cũng luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng nếu được Quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, với trách nhiệm, tâm huyết và kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác cũng như kinh nghiệm trong 5 năm làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh, trong đó tập trung các nhiệm vụ chủ yếu sau: **(Một)**, luôn quan tâm, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, nhất là nơi tôi được ứng cử để tiếp tục lắng nghe, nắm bắt sâu sát và phản ánh đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND và với các cơ quan có thẩm quyền. **(Hai)**, kiên trì đề xuất, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri, góp phần cùng HĐND giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. **(Ba)**, tích cực tham gia xây dựng các chính sách của HDND tỉnh sát thực với thực tiễn cuộc sống và đời sống xã hội, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách đó của các cơ quan, đơn vị. **(Bốn)**, bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, hiện nay, thành phố Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung đang tập trung phát triển công nghiệp theo hướng đô thị, vì vậy, trong thời gian tới, tôi sẽ cùng trách nhiệm với các cấp, các ngành của thành phố Thuận An và của tỉnh tập trung giải quyết các vấn đề: giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhà ở, giải quyết việc làm, các hoạt động văn hóa - xã hội để đáp ứng tốt đời sống cho người dân; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân an tâm sinh sống. Đồng thời, là cán bộ công đoàn chuyên trách, tôi thấu hiểu những khó khăn và luôn trăn trở trước những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, vì vậy, tôi sẽ nghiên cứu, chủ động đề xuất, kiến nghị với Tỉnh, với HĐND tỉnh các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân lao động. Bản thân tôi sẽ luôn dành tâm sức để cùng tổ chức công đoàn của tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo tốt hơn, kịp thời hơn cho đoàn viên, người lao động, nhất là khi người lao động gặp khó khăn, bệnh tật,...; tăng cường nắm tình hình quan hệ lao động, tích cực tham gia hiệu quả trong đối thoại, thương lượng để ký kết các thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động. Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được những đòi hỏi khi Việt Nam đã thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tôi rất mong nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cử tri để tôi có thêm cơ hội và điều kiện có thể góp một phần công sức của mình nhằm chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng quê hương Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Sở Giao Thông vận tải
tỉnh Bình Dương)

- Tôi tên là: Nguyễn Anh Minh, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1971
- Quê quán: phường Bình Nhâm – TP Thuận An – tỉnh Bình Dương
- Chỗ ở hiện nay: phường Bình Nhâm – TP Thuận An – tỉnh Bình Dương
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bình Dương
- Là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị số 7 gồm các phường Bình Chuẩn, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Nếu được cử tri TP Thuận An - tỉnh Bình Dương bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cố gắng phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Với vai trò người đại biểu HĐND tỉnh:

Với vai trò là người đại diện cho cử tri tôi sẽ tiếp thu, chuyển tải những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết các vấn đề nhân dân kiến nghị, định kỳ trả lời trước cử tri về vấn đề cử tri đã kiến nghị, góp ý.

2. Với vai trò là giám đốc Sở GTVT tôi sẽ thực hiện các nhiệm vụ như sau:

a. Công tác quy hoạch: Tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng công tác lập, triển khai, quản lý quy hoạch. Đảm bảo phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo đúng quy hoạch.

b. Huy động nguồn lực: Tập trung rà soát, vận dụng các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để thu hút nguồn lực xã hội cùng với ngân sách triển khai nhanh các dự án hạ tầng giao thông

c. Phát triển và chỉnh trang hạ tầng giao thông đô thị: Tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông đô thị thành phố Thủ Dầu Một, các đô thị Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên,... theo hướng văn minh, thân thiện môi trường, sạch đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

d. Cơ chế, chính sách: Vận dụng, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, quy định của Trung ương. Kiến nghị Trung ương các cơ chế chính sách để tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối Vùng đi qua địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến cao tốc, vành đai

e. Quản lý nhà nước: Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông; để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị; phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang đường bộ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản lý điều hành trong các lĩnh vực.

Trên đây là những nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới nếu tôi được trúng cử vào đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, xin trình bày trước cử tri tỉnh nhà.

Xin chân thành cảm ơn cử tri đã lắng nghe tôi trình bày, xin cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ các cấp tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với cử tri và trình bày chương trình hành động của mình.

Xin trân trọng cảm ơn !

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
thành phố Thuận An

Tôi tên là **Huỳnh Văn Sơn**, hiện giữ nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thuận An nhiệm kỳ (2016-2021). Trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã thường xuyên tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú và cử tri khối cán bộ công chức. Tôi luôn làm đúng vai trò, cầu nối giữa cử tri với chính quyền để phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính của HĐND đó là quyết định và giám sát, thực hiện quyền lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do HĐND thành phố bầu.

Những quyết định trên đã góp phần làm cho Thuận An trở thành một trong những đơn vị trực thuộc tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao, toàn diện và ổn định.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh khóa mới sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo bước đột phá trong hoạt động HĐND. Nếu cô bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh khóa mới (2021-2026). Tôi xin hứa:

Thứ nhất, tôi sẽ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao tri thức, năng lực bản thân về mọi mặt, nhằm hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh trong việc lắng nghe, thấu hiểu, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng kịp thời, hiệu quả.

Thứ hai, tôi sẽ phát huy hơn nữa tâm huyết, năng lực, trách nhiệm của mình cùng trong HĐND. Tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND tham gia đóng góp tích cực, tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND tỉnh theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả nhằm góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thứ ba, tôi sẽ tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐND và các đợt tiếp xúc cử tri cũng như tiếp công dân theo quy định. Ngoài ra tôi sẽ tiếp xúc cử tri theo yêu cầu để trân trọng và thấu hiểu

những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tôi sẽ nghiên cứu, chọn lọc những vấn đề bức xúc mà cử tri nêu để kiến nghị với Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát hoặc chất vấn các cơ quan chức năng có liên quan, tiếp tục theo dõi các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề đó có đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân hay chưa?

Thứ tư, tôi sẽ tập trung quan tâm thực hiện hai chức năng chính của HĐND tỉnh là tham gia giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương như:

- (1) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
- (2) Chương trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
- (3) Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- (4) Chương trình Đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh

Bình Dương.

- (5) Chương trình nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
- (6) Kế hoạch nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm
- (7) Chương trình phát triển nhà ở xã hội
- (8) Chương trình phát triển đô thị

Tôi sẽ huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng kinh tế kỹ thuật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Giữ vững quốc phòng - an ninh góp phần vào việc xây dựng Bình Dương theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương)

Tôi tên: Trần Hữu Tài.

Sinh ngày: 26/11/1959. Là Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

Hiện nay ở tại 202 Trần Văn Ôn, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Vinh dự được Hội đồng Bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thuận An - Đơn vị bầu cử số 7 (*An Phú- Bình Chuẩn*).

- Được đại diện cho đội ngũ CCB, CQN và lớp người cao tuổi- được tin nhiệm của cử tri, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng với kỳ vọng của cử tri. Tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hiện đúng các quy định, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh kịp thời đến HĐND, UBND, các cơ quan chức năng; đồng thời đeo bám kết quả để trả lời cử tri; góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

- Tập trung cho công tác xây dựng Hội CCB vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

- Chăm lo xây dựng đội ngũ CCB đoàn kết gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí đồng đội, hoạt động tình nghĩa, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- Tăng cường và phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên cho hội viên và thế hệ trẻ.

- Quan tâm đến việc thực hiện chính sách HPQĐ, chế độ chính sách tìn động sau các cuộc chiến tranh, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ, CQN, con em CCB, công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà, của địa phương.

- Cùng các cơ quan chức năng quan tâm đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách của địa phương; những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình xây dựng đô thị...

- Với những tích lũy có được trong quá trình công tác QSDP, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, có thời gian khá dài gắn bó với Bình Dương; với sự hỗ trợ của các tổ chức Hội CCB từ tỉnh đến các chi hội CCB và sự ủng hộ, tin nhiệm của cử tri Thuận An (Bình Chuẩn- An Phú), tôi sẽ có điều kiện để cống hiến nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn cho nhân dân tỉnh nhà !

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X
(Đồng chí Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai)

Được chính thức ứng cử HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân và gia đình tôi.

Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ba và anh trai của tôi đã tham gia các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Đầu năm 2008 tôi đầu tư tại Bình Dương bằng việc thành lập Công ty CP Sáng Ban Mai chuyên sản xuất-lắp ráp máy phát điện công nghiệp mang nhãn hiệu Việt Nam là **SBMPOWER**. Gắn bó với mảnh đất Bình Dương đã 13 năm, tôi thực sự yêu quý Bình Dương và xem nơi đây là quê hương của mình. Nhờ ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhờ có công cuộc đổi mới, tôi và gia đình đã có cuộc sống khá đầy đủ, hạnh phúc. Nay nếu được Quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm, tôi xem đây là cơ hội tốt để làm việc vì nhân dân, góp phần nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tôi sẽ tập trung vào bốn (4) nhiệm vụ trọng tâm sau:

1/ GIỮ MỐI LIÊN HỆ GẦN GŨI & GẮN BÓ VỚI CỬ TRI: đây là nhiệm vụ xuyên suốt, vì chỉ có sự liên hệ gắn bó với cử tri, thì mới chuyển tải được ý chí và nguyện vọng của cử tri. Do đó, ngoài việc tiếp xúc cử tri theo chương trình của HĐND, bằng kinh phí của cá nhân mình, tôi sẽ lập bộ phận hỗ trợ để cùng tôi trực tiếp tiếp thu kiến nghị của cử tri. Từ những kiến nghị của cử tri, tôi sẽ đánh giá, chọn lọc và có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri.

2/ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG: Tôi sẽ đặc biệt quan tâm những chủ trương, chính sách về: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; Nâng cao đời sống của công nhân lao động; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển TP. Thuận An sớm đạt được các tiêu chí của đô thị loại 1.

3/ THỰC HIỆN QUYỀN GIÁM SÁT VÀ CHẤT VẤN : Tôi sẽ tập trung giám sát, chất vấn trong lĩnh vực đầu tư công với mục tiêu là nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng và chống tham nhũng, tăng cường sử dụng vật tư hàng hóa có chất lượng cao do Việt Nam sản xuất nhằm khuyến khích sản xuất trong nước. Tôi cũng sẽ giám sát, chất vấn trong lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong các KCN, khu dân cư để góp phần đảm bảo cuộc sống an

toàn, lành mạnh cho người dân. Trong chất vấn và giám sát tôi sẽ thực hiện trên tinh thần xây dựng, nhưng sẽ kiên trì đeo bám vấn đề đến khi có sự giải quyết thỏa đáng.

4/ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SXKD, THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: tôi tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty CP Sáng Ban Mai, đảm bảo thu nhập của CBCNV và giá trị nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu đưa thương hiệu máy phát điện **SBMPOWER** đạt Giải thưởng Thương hiệu quốc gia. Trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội Cơ Điện và Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, tôi sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền trong tỉnh, tạo sự đồng thuận thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Tôi đặc biệt kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của chủ doanh nghiệp, người lao động và lợi ích của cộng đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Tôi sẽ kiên trì kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, các Bộ, Ngành, Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội để giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp hoặc sửa đổi chính sách cho phù hợp. Tôi cũng sẽ đề xuất để tạo thuận lợi tối đa cho các hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả, mang lại việc làm và thu nhập tại chỗ cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tôi cam kết sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học hỏi, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, bố trí thời gian hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

Phương châm hành động của tôi là: GÀN GŨI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ

Tôi rất mong nhận được sự góp ý, tín nhiệm và giám sát của Quý cử tri và MTTQ các cấp.
Xin chân thành cảm ơn!